

Số: 36/BC – LM

Bắc Giang, ngày 4 tháng 9 năm 2020

BÁO CÁO
Kết quả Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ VI
Nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam và Điều lệ Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang, được sự nhất trí của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang và Thường trực Liên minh HTX Việt Nam. Đại hội VI Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang đã diễn ra trong 2 ngày 26/8 và 27/8/2020 tại thành phố Bắc Giang với sự tham dự của 226 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 300 đơn vị thành viên, hoạt động trong lĩnh vực kinh tế tập thể (KTĐT), hợp tác xã (HTX) tỉnh Bắc Giang. Đại hội vinh dự được đón và nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, Phó Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Văn Thái – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; dự Đại hội có các đại biểu là lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, các tổ chức Hội trong tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam.

Qua 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đầy trách nhiệm, Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang báo cáo kết quả Đại hội như sau:

1. Đại hội đã thông qua các Báo cáo của Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa V trình Đại hội lần thứ VI với một số nội dung cơ bản:

1.1. Về đánh giá kết quả phát triển KTĐT, HTX và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2013 – 2020, Đại hội khẳng định: Nhiệm kỳ qua, KTĐT, HTX của tỉnh có sự phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng hoạt động. Các HTX cơ bản tuân thủ quy định, nguyên tắc của Luật HTX năm 2012, phát triển đa dạng trong các lĩnh vực, các địa bàn, đáp ứng nhu cầu của thành viên và phù hợp xu thế phát triển chung của xã hội. Ngày càng có nhiều mô hình HTX kiểu mới thực hiện liên kết và tiêu thụ với doanh nghiệp từ đầu vào đến đầu ra theo hợp đồng dịch vụ, gắn với chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực của địa phương, góp phần khắc phục tình trạng manh mún ruộng đất, phù hợp yêu cầu sản xuất nông nghiệp trong tình hình mới; xu hướng tham gia vào HTX của các hộ ở các địa phương ngày càng tăng, cho thấy nhận thức của người dân ngày càng thay đổi, tu duy, cách nghĩ, cách làm từ hoạt động sản xuất nông nghiệp sang hoạt động kinh tế nông nghiệp được hình thành và phát triển.

Hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Liên minh HTX tỉnh đã bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ V, Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam, Điều lệ, Quy

chế hoạt động của Liên minh HTX tỉnh; luôn giữ vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh; làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với khu vực KTTT, HTX; tổ chức thực hiện hoàn thành, hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra như công tác thành lập mới, công tác bồi dưỡng, tập huấn; công tác hỗ trợ vốn; công tác kết nạp thành viên, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thành viên.

1.2. Những tồn tại, hạn chế, Đại hội chỉ rõ: Hoạt động còn gặp nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan; đa số HTX quy mô còn nhỏ; một số HTX hoạt động còn chưa tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc, giá trị của Luật HTX năm 2012 và các quy định liên quan. Hoạt động của tổ hợp tác, Liên hiệp HTX còn chưa thực sự hiệu quả, chưa rõ nét. Hoạt động của BCH, Ban thường vụ, Thường trực Liên minh HTX tỉnh khóa V đã có cố gắng song chất lượng hoạt động còn chưa đều; hiệu quả hoạt động của cơ quan Liên minh HTX tỉnh trên một số mặt công tác còn chưa cao.

1.3. Từ thực tiễn chỉ đạo phong trào KTTT, HTX nhiệm kỳ 2013-2020, Đại hội thống nhất một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là: Cần phải coi trọng công tác tuyên truyền về KTTT, HTX làm cho các cấp, các ngành, các tổ chức trong xã hội và các tầng lớp nhân dân hiểu đầy đủ hơn vai trò, vị trí của HTX kiểu mới trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa hiện nay, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của KTTT, nòng cốt là HTX.

Hai là: Cần phải tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc củng cố, đổi mới phát triển HTX. Việc triển khai thi hành Luật HTX 2012 và các chính sách phát triển KTTT cần được phổ biến thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Bám sát quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, quyết định UBND tỉnh về các cơ chế, chính sách cho phát triển KTTT; xây dựng tốt mối quan hệ phối hợp công tác với các sở, ngành, đoàn thể có liên quan; các huyện, thành phố để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của HTX. Thực tế cho thấy nơi nào có sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành có liên quan thì nơi đó KTTT, HTX phát triển và hoạt động hiệu quả.

Ba là: Chủ động đổi mới phương thức, lề lối làm việc theo hướng sâu sát, gắn bó chặt chẽ với các HTX, các thành viên, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các HTX và thành viên vì sự tồn tại phát triển của chính mình; xây dựng đội ngũ cán bộ làm việc trong cơ quan Liên minh có năng lực, phẩm chất, toàn tâm, toàn ý vì sự nghiệp phát triển KTTT, HTX.

Bốn là: Phát triển KTTT, HTX phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu hợp tác của các thành viên. Phát triển đa dạng HTX, liên hiệp HTX, THT trên các lĩnh vực, địa bàn; trọng chất lượng, không nóng vội chạy theo số lượng; ưu tiên phát triển HTX trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, các mô hình HTX kiểu mới liên kết theo chuỗi giá trị; chú trọng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt

động của các HTX; quan tâm hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý HTX thích ứng với cơ chế thị trường.

Năm là: Các HTX phải thực hiện nghiêm các quy định Luật HTX năm 2012 và các quy định liên quan như: phải tổ chức đại hội thường niên, xây dựng và hoạt động theo điều lệ... Ngay từ khi thành lập phải có phương án sản xuất, kinh doanh rõ ràng, dài hạn gắn với nhu cầu của thị trường, của thành viên để gắn kết và tạo thành chuỗi giá trị trong hoạt động, để phát triển bền vững.

1.4. Về mục tiêu chung nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội xác định: Phát triển KTTT, HTX theo hướng bền vững, khắc phục các yếu kém, hạn chế hiện nay, tiếp tục củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức KTTT. Đưa hoạt động của các HTX ngày càng có hiệu quả trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc, giá trị cơ bản của HTX và quy định của pháp luật. Tăng cường củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Liên minh HTX tỉnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ gắn với các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

1.5. Đại hội thống nhất thông qua 02 nhóm mục tiêu cơ bản sau

*** Về mục tiêu phát triển KTTT, HTX**

- Hàng năm có ít nhất 50 HTX thành lập mới trong các lĩnh vực, địa bàn; tăng số THT mới từ 8-10% hoạt động và đăng ký hoạt động theo quy định.

- Củng cố hoạt động của các Liên hiệp HTX hiện có; phấn đấu thành lập mới từ 2-3 liên hiệp HTX trên các lĩnh vực.

- Phấn đấu nâng tỷ lệ HTX hoạt động khá trở lên đến cuối nhiệm kỳ đạt trên 50%, giảm số HTX yếu, kém xuống còn dưới 9%.

- Phấn đấu hàng năm phối hợp với các huyện, thành phố xây dựng ít nhất 3-5 mô hình HTX kiểu mới theo chuỗi liên kết. Phấn đấu cuối nhiệm kỳ tối thiểu có khoảng 50% HTX nông nghiệp thực hiện liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

- 100% số cán bộ chủ chốt HTX nông nghiệp tham gia ít nhất một khóa tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ.

*** Về mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động Liên minh HTX tỉnh**

- Mỗi năm kết nạp từ 30 đơn vị thành viên, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có ít nhất 80% HTX hoạt động hiệu quả trong tỉnh là thành viên của Liên minh HTX tỉnh.

- Mỗi năm ít nhất có 20 lượt HTX được hỗ trợ tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, thị trường; tổ chức cho 50 - 80 lượt HTX được tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh.

- Phấn đấu khoảng 250 lượt dự án được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh. Đề xuất UBND tỉnh nâng vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX lên 30 tỷ đồng.

- Tham mưu tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các HTX, liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh hai năm một lần.

- Phân đầu thành lập Trung tâm giới thiệu sản phẩm an toàn của các HTX trên địa bàn tỉnh và kết nối sản phẩm của các HTX tỉnh bạn góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Liên minh HTX tỉnh đối với HTX, thành viên.

2. Về Điều lệ Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội cũng đã thống nhất ủy quyền cho Ban chấp hành khóa VI, căn cứ vào Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận để xây dựng, thông qua Điều lệ Liên minh HTX tỉnh (sửa đổi) và trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận phù hợp với Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam khóa VI.

3. Về kết quả bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Trong chương trình Đại hội, các đại biểu đã phát huy dân chủ, chấp hành tốt các quy định của Điều lệ và quy chế Đại hội, đã lựa chọn bầu 36 đồng chí tham gia Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngay sau đó, Ban Chấp hành khóa VI đã tiến hành họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 07 đồng chí; bầu Chủ tịch và 02 Phó Chủ tịch; Bầu Ủy ban kiểm tra gồm 05 đồng chí và bầu Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra trong số ủy viên Ủy ban kiểm tra. Đồng chí Nguyễn Đức Hiền tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã bầu 08 đại biểu dự Đại hội Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với phương châm “*Hợp tác - Đổi mới - Phát triển - Hiệu quả*”, Đại hội Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thông qua Nghị quyết Đại hội và kêu gọi các thành viên, người lao động trong các HTX, các doanh nghiệp thành viên tiếp tục phát huy cao độ tinh thần thi đua yêu nước, năng động, sáng tạo, đoàn kết, hợp tác, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội đề ra, đưa KTTT, HTX của tỉnh phát triển lên tầm cao mới, góp phần xây dựng kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang ngày càng phát triển giàu đẹp, bền vững.

Trên đây là kết quả Đại hội đại Liên minh HTX tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Liên minh HTX Việt Nam;
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Ban chấp hành; Ủy ban kiểm tra;
- Lưu: VT, HSDH.

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Hiền